

ไร้ความสามารถ-ไร้สมอง พท.อัปเดต'ตุ' บยะยุคควอนตัม

ศก.พึ่ง-ประชาชนหนี้ท่วม 'บ้อม'แจงบาฬิกาขงนกฮูก เบียหมายกาบฉิวคิคนเดี่ยว ขย่น'บ็อก'ต่อสัญญาอัปยศ ผลิตน้ำประปา'บทูม-รังสิต' "ประเสริฐ" ถล่ม "จรินทร์" ปล่อยฟอกเงิน 2 พันล้าน ค้ำมัดจำถูงมืออย่างฉาว ชัดพิรุฐ บ.การ์เดียนโกลฟ์ โอน 967 ล้านไป 8 บริษัท ไชฟ่อน 301 ล้าน ไป เกาหลีใต้ ไหลกลับเข้ากระเป่า ★ มีต่อหน้า 11

ไร้ความสามารถ ☆ **ต่อจากหน้า 1**
นักการเมือง "อู๊ดดำ" โต้โภก ย้อนศรทวงคืนจ่านำ
ข้าว-มันสำปะหลัง 5.8 แสนล้าน รบ.เพื่อไทย
"ประเสริฐพงษ์" ขยี้แหล "นิพนธ์" ออกโฉนด มิ
ชอบชำระย ส.ป.ก.4-01 ประเคนนายทุน-ผอ.
ดิเอสไอ-นอมินีว่าผู้สมัคร ส.ส.พังงา-น้องอดีต
อสส.สั่งไม่ฟ้องคดีอบจ.สงขลา มท. 2 โต้มนไปเอง
ไม่รู้จักสักคน "วันนวัต" ทวด "ชัยวุฒิ" ตั้งบัคต์ไว้
อนุมัติงบฯ "ชนก" ชัดทำร้ายจิตใจหยาบเมียม เชิดชู
หญิงใหม่ก้าวถ่ายจัดซื้อ "ธีรชัย" และ "ลุงป้อม"
แทรกแซง ป.ป.ช. พันคดีนาฬิกาหรู ที่ใหญ่แจกมุก
โบาย "บักตู" ปฏิวัติคนเดียวมท.1เจอข้อหาซนนำประปา
ต่อสัญญาซื้อน้ำเอกชน 20 ปี "จิรัฐ" โวยปิดฉาก

จีที 200 พัน แต่ถูกน้อง 3 ป.รอด แลเครือข่ายตท.6
ซักโยบบริษัทรับงานกองทัพ "จุฬพันธ์" ถลุง "ลุงตู"
ไร้ความสามารถ ขาดวิสัยทัศน์แค่คอมพิวเตอร์ตก
รุ่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม "บักตู" คาใจ
ญาติติโหดเด็ดหัว หยันฝายค้ำนั้งร้านหัวขาด
จากกรณีพรรคฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม ตั้งข้อกล่าวหา
การถือครองที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ รวมทั้งกรณี
ทุกหุ้น โดยนายศักดิ์สยามยืนยันสามารถชี้แจงได้ทุกเรื่อง
"ศักดิ์สยาม" ไม่กังวลตอบได้ชุกหุ้น
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ก.ค. ที่รัฐสภา
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคมและเลขาธิการ
พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจในวันที่สองถึงข้อกล่าวหาของพรรคฝ่ายค้าน
เรื่องการครอบครองที่ดินเขากระโดงและกรณีชุกหุ้นว่า
เรื่องนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ ชี้แจงได้ทุกอย่าง ไม่กังวลใดๆเลย
ส่วนที่ระบุมีการชุกหุ้นกับกระทรวงคมนาคม เกี่ยว
ประมาณ 10.00-11.00 น.จะลุกขึ้นชี้แจง ขอให้รอฟังดู
"อนุทิน" ไม่คิดร่วมตั้ง รบ.กับเพื่อไทย
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และ รว.สาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรค ภท.
กล่าวถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมน
ยอมรับแพ้พินเรื่องจัดหาวัคซีน ด้วยที่หมากองเดี่ยว
แต่ให้เตรียมชี้แจงว่าจะเอาไปพิสูจน์รับหลังคา
รัฐสภาบริษัทที่สร้างว่า หยอกกันนิดหยอกกันหน่อย
ไม่มีปัญหา การเมืองจะไปชี้เรียสอะไรมากมาย
ไม่ใช่สาระสำคัญ ตนจะกล้าหรือที่จะนำชี้แจงไปให้
ไม่มี บอกว่าเอาไปทั้ง ไม่ได้ตั้งใจจะไปสวนอะไร
ท่านอยู่แล้ว ถึงอย่างไรต้องเคารพกัน เมื่อถามว่า
จะเป็นปัญหาในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ เขา
อาจไม่เอาพรรคภท.เข้าร่วม นายอนุทินตอบว่า "ก็
ไม่ได้คิดจะไปร่วมอยู่แล้ว เราทำอนาคตตามหน้าที่
ของเราให้ดีที่สุด"

"ระวี" ปิดวุ่นรีด 2 ล้านแลกมือไหวด
นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ
หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า พรรคเล็ก
ส่วนมากคุยกันไม่ได้ไหวดตามรัฐบาล จะไหวดตาม
ความเป็นจริงจากข้อมูลฝ่ายค้านและการตอบของ
รัฐมนตรี ข้อมูลพรรคก้าวไกลที่อภิปรายนายจุติ
ไกรฤกษ์ รว.การพัฒนาสังคมฯมีถึง 17 ประเด็น
ขอรอฟังคำตอบได้หรือไม่ส่วนใหญ่พรรคเล็กจะดู
ตามเนื้อหา กระแสข่าวต่อรองเรียกเงิน 2 ล้านบาท
หากมีจริงต้องชุกหุ้นขึ้นมายืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ชัย "อู๊ดดำ" ปล่อยฟอก 2 พัน ล. ถูงมืออย่าง
ต่อมาเวลา 08.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุม
สภาฯ มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่
ประธานการประชุมพิจารณาญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เป็นวันที่สองมีคิวอภิปรายฯ
รัฐมนตรี 5 คน เริ่มจากนายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์
รองนายกฯ และ รว.พาณิชย์ โดยนายประเสริฐ
จันทรวงทอง ส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรค
เพื่อไทยอภิปรายเป็นคนแรกว่า "ไม่ไว้วางใจพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รว.กลาโหม
และนายจรินทร์ กรณีจงใจไม่ยับยั้งการฟอกเงิน

2,000 ล้านบาท โครงการจัดซื้อถุงมือยางขององค์การคลังสินค้า (ออส.) ว่า โครงการทุจริตถุงมือยาง ออส. ปัจจุบันยังไม่สามารถตามเงินที่หายไป 2,000 ล้านบาทคืนมาได้ พล.อ.ประยุทธ์เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ รู้ว่านายจรินทร์เกี่ยวข้องกับทุจริตแต่ไม่กล้าปลดกัวกระทบเสถียรภาพรัฐบาล

พบข้อมูลไซฟ่อน 301 ล้านข้าม ปท.

นายประเสริฐกล่าวว่า ข้อมูลทุจริตถุงมือยางภาค 2 เป็นข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการฟอกเงินของบริษัท การ์เดียน โกลฟส์ จำกัด ที่รับเงินมัดจำค่าถุงมือยาง 2,000 ล้านบาท แต่ไม่มีการรับมอบสินค้า ได้ยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. วันที่ 10 มี.ค.64 เอาผัดนายสุชาติ เฑาะจักรเสมา ประธาน ออส.ขณะนั้น พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ป.ป.ช.ได้สวนเบื้องต้นพบมูลความผิดแต่นายจรินทร์รู้เห็นเป็นใจให้นายสุชาติเป็นประธาน ออส.ต่อจนพ้นวาระวันที่ 17 ธ.ค.64 และยังคงตั้งคนมีประวัติไม่ชอบมาพากลเรื่องหน้ากากอนามัยราคาแพง เป็น ผอ.ออส.เพราะสนิทกับครอบครัวนายจตุฤทธิ์ ลักษณะวิเศษ น้องชายนายจรินทร์ กรณีทุจริตถุงมือยางเมื่อนายจรินทร์ทราบเรื่องแต่ไม่อายัดเงินให้ทันสถานการณ์ ปลดปล่อยให้ฟอกเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไร้ร่องรอย ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย.-3 พ.ย.63 บริษัท การ์เดียนฯถอนเงินจากบัญชีต่างๆ 56.33 ล้านบาท โอนเงินมีทุจริตไป 8 บริษัท รวม 967 ล้านบาท ไปแบ่งปันผลประโยชน์ ที่น่าสนใจโอนเงินไปยังบริษัท RN ประเทศเกาหลีใต้ 301 ล้านบาท ไม่ใช่ฟอกเงินในประเทศอย่างเดียวแต่ฟอกเงินข้ามประเทศเมื่อนำเงินไปฟอกต่างประเทศแล้ว เงินกลับมาประเทศไทยเข้ากระเป๋าใคร อาจมาที่กระทรวงแคว้นนามบินน้ำหรือไม่

เชื่อเงินบินเข้ากระเป๋านักการเมือง

นายประเสริฐกล่าวว่า นอกจากนี้ยังพบการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลที่สงสัยว่าไม่ใช่ค่าถุงมือยางแต่ฟอกเงินลักษณะตัวแทน หากนายจรินทร์มีคำสั่งอายัดเงิน ความเสียหายจะไม่เกิดขึ้น แต่พอเวลาให้ฟอกเงินอย่างลยอนวลและยังโยกย้ายเงินเพื่อทำหนังสือรับรองยอดเงินฝาก นำไปจัดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท การ์เดียนฯ จากเดิม 5 ล้านบาท เป็น 2.5 พันล้านบาท นายจรินทร์อย่าอ้างไม่รู้ แบบนี้โง่งจริงหรือแกล้งโง่ ปลดปล่อยผู้ทุจริตกินหรืออยู่สบาย ก่อนทำสัญญากับ ออส. นายธนรัชต์ หัดศรี เจ้าของบริษัท การ์เดียนฯอยู่ติดเก่า จ.นครปฐม แต่หลังจากนั้นใช้จ่ายสุรุษสุราย ชื่อรณลัมโบร์กนิ นาฬิกาหุริชาร์ด มิลล์ อย่างแก้ตัวไม่เกี่ยวข้อง มีใบเสร็จ นายจรินทร์ไม่ต้องตอบว่าไม่ได้รับ แต่พฤติกรรมบงบอกเงินตกอยู่ในมือผู้มีอิทธิพลทางการเมืองแน่ เกือบ 2 ปีแล้วเงินยังไม่กลับคืนมา จะนำเส้นทางการเงินยื่นให้ ป.ป.ช.สอบสวนนายภคฯและนายจรินทร์อีกครั้ง

ส่วนการดำเนินคดีไปตกอยู่กับแพะ ผู้ทุจริตยังกินหรืออยู่สบาย

“จรินทร์” ได้โกหกกลางสภา

ต่อมาเวลา 09.20 น. นายจรินทร์ ชี้แจงข้อกล่าวหาว่า นายประเสริฐ ฉายหนึ่งต่ำกว่า 90% โกหกซ้ำซากกลางสภา กรณีทุจริตถุงมือยาง ออติศึกษาการ ผอ.ออส.ไปทำสัญญาขายถุงมือยาง 125,000 ล้านบาทให้ 7 บริษัท จากนั้นทำสัญญาซื้อถุงมือยางกับบริษัท การ์เดียน โกลฟส์ฯ 110,000 ล้านบาท เบิกเงิน ออส. 2,000 ล้านบาท อ้างจ่ายมัดจำ ตนและ ผอ.ออส.คนใหม่เร่งแก้ไข มีการเบิกเงินจากบัญชี ออส.เมื่อ 2 ก.ย.63 จากนั้นวันที่ 10 ก.ย.63 ผอ.คนใหม่เข้ารับหน้าที่ ตรวจพบเงินหายจากบัญชี 2,000 ล้านบาท ได้รับติดตามอายัด วันเดียวกัน นายภคฯ สั่งย้ายอดีตรักษาการ ผอ.ออส.ไปอยู่สำนัก นายภคฯทันที จากนั้น ผอ.ออส.คนใหม่ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง 18 ก.ย.63 แจ้งความเอาผิดกับอดีตรักษาการ ผอ.ออส.กับพวกต่อตีเอสไอและแจ้งความกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)ขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและอายัดบัญชีในทันทีพร้อมแจ้งความกับ ป.ป.ช.แล้วมีมติอายัดบัญชี 2,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63

ย้อนเกล็ดทวงคืนเงินจำนำข้าว-มัน

นายจรินทร์กล่าวอีกว่ากรรมการสอบข้อเท็จจริง ออส.พบคนทำผิด 3 รายคืออดีตรักษาการ ผอ.ออส.และเจ้าหน้าที่อีก 2 ราย ได้สั่งลงโทษทางวินัยตามระเบียบ ออส.ไปยื่น ป.ป.ช.ให้สอบสวนคดีทุจริตไปแล้ว 22 คดี คาดว่าอาจมีมติชี้มูลเร็วๆนี้ คดีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ป.ป.ช.ไม่เคยเรียกไปชี้แจง ทันทีที่รู้เรื่องเข้าไปบริหารจัดการคืบหน้าเป็นลำดับ ออส.จะทวงเงินคืน 3 ก่อนใหญ่คือ 1.ทวงเงินทุจริตถุงมือยาง 2,000 ล้านพร้อมดอกเบี่ย 2.ทวงเงิน 504,861 ล้านบาทจากการทุจริตจำนำข้าวสมัยที่พวกท่านเป็นรัฐบาล จนต้องฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1,180 คดี ไม่ได้เอาข้าวใส่ใคร ถ้าข้าวจริงก็ต้องชั่งการดำเนินการทางกฎหมาย ต้องเกิด 3.ทวงเงินทุจริตจำนำมันสำปะหลัง คู่แฝดการทุจริตจำนำข้าวที่พวกท่านเป็นรัฐบาลสร้างไว้ ต้องไปทวงคืน 33,000 ล้านบาท ฟ้องแล้ว 164 คดี เรียกค่าเสียหาย 20,065 ล้านบาท ศาลจำคุกแล้ว 26 คดี แต่ยังไม่จบ ต้องเอาเจ้าหน้าที่ขึ้นศาล สั่งเร่งรัดทวงเงินคืนรัฐทั้ง 3 ก่อน ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัง เงินของรัฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ต้องเอาคืนจัดการกับคนทุจริตให้หมด ไม่ว่าใครทำผิดจะรู้จักใคร ผู้ใหญ่ขนาดไหน รู้จักนายภคฯ รู้จัก รมต. ไม่ได้แปลว่าจะมีอำนาจสั่งทำ เมื่อใดทำผิดกฎหมาย ต้องเข้าคุก ตนไม่ยอมไม่ว่าใครทุจริต โครงการนี้

จะจัดการทั้งทางวินัย แ่่ง อาญาจนถึงที่สุด

ชัด “นิพนธ์” ออกโฉนดประเคนนายทุน

จากนั้นเวลา 09.50 น. นายประเสริฐพงษ์ สรนวิตรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายไม่ไว้วางใจนายนิพนธ์ บุญญามณี รรมช.มหาดไทย ถึงความไม่โปร่งใสออกเอกสารสิทธิโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ให้บรรดานายทุน นักธุรกิจ โครงการนี้เพื่อกระจายการออกโฉนดที่ดินทำกินให้ชาวบ้าน แต่ของจริงกลับถูกนายนิพนธ์ปู้ยี่ปู้ยำ มีข้อกังขา ส่อทุจริตออกโฉนดโดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลายแห่ง เช่น ที่เกาะนุ้ยนอกเกาะกลางทะเล จ.กระบี่ ไปออกโฉนดพื้นที่ไม่เคยมีการใช้ประโยชน์ ชัดหลักเกณฑ์ข้อห้าม แต่ไปสร้างหลักฐานเท็จ สร้างร่องรอยการใช้ประโยชน์ที่ดินปลอมๆเพื่อออกโฉนดให้แก่ ผอ.ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

พื้นที่ป่าสงวนฯยังกล้าออกโฉนด

นายประเสริฐพงษ์กล่าวอีกว่า เรื่องดังกล่าวพอเป็นข่าวออกไปจึงเพิกถอน แต่ไม่มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องออกโฉนด ต่อมาเจ้าหน้าที่กลุ่มเดิมไปออกโฉนดผิดหลักเกณฑ์ให้กลุ่มนายทุนต่อที่เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา เมื่อเดือน มี.ค.65 นายทุนบางคนได้โฉนดคนเดียว 20 แปลง นำสนใจที่สุดไปออกโฉนดที่ดินหาดนาใต้ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วันเดียว 27 แปลงเป็นชายหาดสวยงามมาก ให้บรรดานายทุน นักธุรกิจ เจ้าของโรงแรม ไม่ใช่คนในพื้นที่ ที่ดินไม่เคยมีค่าที่พิกษาเป็นพื้นที่ป่าสงวนฯคนบุกรุกถูกเพิกถอนที่ดินไปแล้ว แต่ยังคงกล้าออกโฉนดให้

ข้าราชการ ป.ก.4-01 โยนน้องอดีต ออส.

นายประเสริฐพงษ์กล่าวด้วยว่า รายชื่อผู้ได้โฉนดที่ดิน 27 แปลง นอกจากจะเป็นนายทุน นักธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์แล้ว บางคนเป็นนอมินีถือครองที่ดินแทนผู้สมัคร ส.ส.พังงาสมัยหน้า พรรคสืฯไปอีก คนคือน้องสาวนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อดีตอัยการสูงสุดที่สั่งไม่ให้รองนายนิพนธ์ในคดีรูดซ่อมบำรุงทางสมัยนายนิพนธ์ดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สงขลาอ้างมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ในคดี ช่วยให้นายนิพนธ์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไปได้ จน ป.ป.ช. ต้องฟ้องคดีต่อศาลเอง สมประสงค์ของนายนิพนธ์ โครงการเดินสำรวจรังวัดที่ดินมีการออกโฉนดเอื้อให้พวกห้องไม่ต้องพิสูจน์เป็นเกษตรกรหรือไม่แต่ตัดตอนกระบวนการไม่ให้รัฐมนตรีเกี่ยวข้อง ให้จบแค่ ผอ.ศูนย์สำรวจรังวัดที่ดินจังหวัด รัฐมนตรีแค่ปิดตาข้างเดียว ข้าราชการคดีแกต.ป.ก.4-01 ของรัฐมนตรีพรรคเดิมแต่คราวนี้มาอย่างแนบเนียนขึ้น

“นิพนธ์” เคลียร์ยับคดี อบจ.สงขลา

ต่อมาเวลา 10.45 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี

รมช.มหาดไทย ชี้แจงว่า ข้อมูลที่อภิปรายมโนคิดเองทั้งนั้นและยังเป็นข้อมูลเก่า รายชื่อที่ผู้อภิปรายกล่าวอ้างมาทั้งหมด ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัว ขอให้ผู้อภิปรายรับผิดชอบ ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกรณีไม่ชำระค่ารถซ่อมบำรุงทางอนุเคราะห์ของ อบจ.สงขลา แก่บริษัท พลวิศว์ เทคโนโลยี จำกัด ที่มีการตรวจสอบพบข้อผิดพลาด กรณี ป.ป.ช.กล่าวหาตนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ยอมจ่ายเงิน ขณะนี้ได้ฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่ง ป.ป.ช.ที่ให้พ้นจากตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา แม้มีผู้ไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าตนขาดคุณสมบัติหรือไม่ขอให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว แต่ศาลมีคำสั่งยังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง พวกท่านมาโวยวายทำไมยังไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และคดีที่ถูกฟ้องในชั้นศาลปกครองให้ออบจ.ต้องชำระค่าดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 อบจ.สงขลาได้ส่งคำร้องให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา 75 ของ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง ข้อกล่าวหาของพวกท่านต้องเลิกได้แล้ว

ปิดขายชาติให้ต่างชาติซื้อที่ดิน

นายนิพนธ์กล่าวอีกว่า การออกเอกสารสิทธิบนเกาะนุ้ยนอก จ.กระบี่ โดยมีขอบ ได้สั่งการให้กรมที่ดินดำเนินการตามกฎหมายเคร่งครัดทั้งทางวินัยและอาญาตั้งแต่ ค.ศ.64 ยืนยันไม่ได้ละเลยกรรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนและมีมติเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 12360 และมีมติให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 ราย ออกจากราชการไว้ก่อนอยู่ระหว่างการพิจารณาของ อ.ก.พ.กรมที่ดินอีกครั้ง ส่วนนโยบายให้ต่างชาติถือครองที่ดิน ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดให้คนต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยได้ตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อปี 2542 และมีกฎกระทรวงมหาดไทยกำหนดเงื่อนไขต้องมีเงินลงทุน 40 ล้านบาท ต้องลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ถือครองได้เฉพาะเพื่ออยู่อาศัย ไม่เกิน 1 ไร่ในเขตพื้นที่ที่กำหนด ใช้บังคับมาถึงปัจจุบัน มีคนต่างชาติใช้สิทธิเพียง 10 ราย เหลือผู้มีสิทธิเพียง 8 ราย ประเทศเวียดนามถือโควตา ต้องการให้เกิดการลงทุน จึงแก้กฎกระทรวงลดระยะเวลาลงทุนเหลือ 3 ปี และให้เฉพาะคน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ 2.ผู้มั่งคั่งสูง 3.ผู้ต้องการทำงานในประเทศไทย และ 4.ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ กระทรวงมหาดไทยแก้ไขแค่ตรงนี้ที่เหลือเป็นไปตามกฎหมายเดิมทั้งหมด ไม่มีการขายชาติ

“ไอ” ยันขายหุ้น “บุรีเจริญ” ก่อนนั่งเก้าอี้

เมื่อเวลา 11.45 น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ชี้แจงกรณีที่ดินเขากระโดงว่า อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ของกรมที่ดิน และ รฟท.ไม่เคยแทรกแซง ยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นเพียงผู้

อาศัย ทุกอย่างต้องพิสูจน์สิทธิ์ตามกฎหมาย การขายหุ้นให้ หจก.บุรีเจริญ ซื้อขายกันจริงกับ “นายศุภวัฒน์” เพื่อนของตน ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.61 มีหลักฐานโอนเงิน 3 ครั้ง 2 ส.ค./5 ก.ย.60 และ 5 ม.ค.61 รวม 19 ล้านบาท มีการเปลี่ยนหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 28 มี.ค.61 ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ หจก.บุรีเจริญอีกเลย เงินขายหุ้นเป็นเรื่องส่วนตัว ที่ไม่รายงานบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นก่อนวันที่ 5 พ.ค.62 ที่เข้ารับตำแหน่ง ข้อกล่าวหาจึงงมงายทางหลวงชนบทและกรมทางหลวงไป จ.บุรีรัมย์ภาคผิดปกติย้อนหลังไป 10 ปี กระทรวงคมนาคมของบฯมากทุกปี แต่ได้รับไม่เกิน 1 ใน 3 มีคณะทำงานพิจารณา ไม่มีการสั่งการว่าบฯต้องไปลงตรงไหนย้อนหลัง 10 ปี จ.บุรีรัมย์ไม่ได้มากกว่าที่อื่น บฯที่สูงขึ้นภาคเอกชนพัฒนาสร้างงาน ท่องเที่ยวต้องสร้างระบบคมนาคมไปรองรับ

เชิญ “สุรเชษฐ์” ไป กก.ถูกทำไล่ให้โซวี

นายศักดิ์สยามกล่าวอีกว่า เชิญนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ถ้ามีเวลาไปที่กระทรวงคมนาคมจะได้หารือกัน นั่งฟังสมาชิกอภิปราย 4 ชั่วโมงกว่า อยากให้ดูข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนอภิปราย ประชาชนฟังทั่วประเทศ ทำให้เสียหายกับหลายส่วนยืนยันที่กล่าวหาตนไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น ทำให้นายสุรเชษฐ์ลุกขึ้นขออภิปราย แต่นายสุชาติเบรกเอาไว้ ก่อนย้ายกับ ส.ส.ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 เพื่อตั้งข้อกล่าวหาอย่างรุนแรงตามที่เขียนไว้ในญัตติ เพื่อลงมติอย่าไปกั๊กกล่าวหาอย่างรุนแรงไปเลยว่าจะประทุมิชอบทุจริตใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์อย่างไรอย่างแรงใจกันรัฐมนตรีมีหน้าที่ชี้แจง จากนั้นนายสุรเชษฐ์ลุกอภิปรายว่าหลายประเด็นที่นายศักดิ์สยามชี้แจง ฟังไม่ขึ้น ที่อยากให้ไปที่กระทรวง ต้องถาม ตอนบฯ 64 ตนบอกว่าจะลงทุนใหญ่ขนาดนี้พูดถึงเงิน 5.7 ล้านบาท ให้ไล่ที่สดกันเลย ไปกระทรวงเดียวกันหาว่าไปปรับกล้วยอะไรต่างๆจริงๆ คือไม่ใช่ตนไม่ไป แต่นายศักดิ์สยามไม่เชิญจะให้เห็นเข้าไปหรือ

“ปกรณ์วุฒิ” ขยับเงินกู้ 69 ล้านยังอยู่

ด้านนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ขอใช้สิทธิพาดพิงอภิปรายว่า รมว.คมนาคม ยังตอบไม่ครบถ้วน ขออีกคำถามเดียวคือ สงสัยว่าในงบการเงิน 2560 ของ หจก.มันมีเงินที่ให้ผู้มีส่วนผู้จัดการกู้ยืม 69 ล้านบาทแต่ในงบ หจก.ปี 61 มีส่วนนี้ยัง 69 ล้านบาทเหมือนเดิม แต่ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการมันเปลี่ยนไปแล้ว เลยอยากทราบว่าโอนหนี้ไปหรือเปล่า ถ้าโอนไปแล้วแปลว่าต้องเสียหายเพราะโอนหนี้ไปแล้วไม่ได้จ่ายตั้งกั๊กกันต้อง

กลายเป็นกำไร ถ้าไม่โอนมันต้องไปใส่ในบัญชีทรัพย์สิน แต่ถ้าท่านบอกว่าเอาเงินที่ขายหุ้นได้ไปใช้หนี้ให้กับ หจก. แต่ทำไมสิ้นปี 61 หนี้มันยัง 69 ล้านบาทเท่าเดิมเป๊ะเลย ก็เลยสงสัย “ศักดิ์สยาม” ไม่รู้ไม่ชี้ ไม่ตอบ อยากรู้ไปถาม หจก.เอง ขณะที่นายศักดิ์สยามตอบว่า นายสุรเชษฐ์บอกว่าไม่เคยเชิญนั้นจริงๆเชิญหลายครั้ง ขอเชิญอีกครั้งถ้ามีเวลา กรณีนายปกรณ์วุฒิถามเรื่องงบดุลเป็นเรื่องของ หจก.ขายหุ้นไปตั้งแต่ปี 60 ถ้าสงสัยก็ไปถามที่ หจก.

ขย้ำ “สันติ” ทุจริตท่อส่งน้ำอีชี

ต่อมา นายยุทธพงศ์ วัฒนเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่ไว้วางใจนายสันติ พร้อมพัฒนา รมช.คลัง กรณีทุจริตโครงการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียง (อีอีซี) ว่า มีใบเสร็จทุจริต นายสันติเป็นประธานกรรมการที่ราชพัสดุเห็นชอบคัดเลือกบริษัทเอกชนแทนวิธีเปิดประมูลทั่วไปหนี พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ คัดเลือกไม่โปร่งใสเชิญแค่ 5 บริษัทเอกชนมาคัดเลือก ไม่เชิญบริษัทเอกชนใหญ่ที่มีประสบการณ์ระบบส่งน้ำโดยกรมฯ ร่วมเอื้อประโยชน์ช่วยเอกชนบางราย คัดเลือกครั้งแรก บ.อีสต์วอเตอร์ชนะ แต่ยกเลิกพร้อมเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเอกชนชุดใหม่ แก้ไขเงื่อนไขที่โออาร์ใหม่ ยกเลิกลักษณะต้องห้ามบริษัทร่วมประมูล ข้อเสนอทางเทคนิคเอื้อเอกชนบางรายที่ไม่มีประสบการณ์ จรอบ 2 เร่งรัดบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ชนะการคัดเลือกในวันที่ 30 ก.ย.64 ที่นายยุทธนา หิมาการณัฐอธิบดีกรมธนารักษ์ขณะนั้นเกษียณอายุราชการพอดี

ได้อีชีท่อเตอร์ให้ผลตอบแทนต่ำ

นายสันติ พร้อมพัฒนา รมช.คลัง ชี้แจงว่า เหตุผลที่ให้เรียกเอกชนแค่ 5 บริษัทมาคัดเลือกแทนเปิดประมูลดำเนินการตามข้อเสนอ ม.เกษตรศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ การยกเลิกการคัดเลือกบริษัทเอกชนครั้งแรกเพราะไม่มีการกำหนดปริมาณน้ำที่ชัดเจนในทีโออาร์ ไม่สามารถชี้ขาดได้ว่าใครควรชนะรอบแรก ส่วนรอบสอง บริษัทอีสต์วอเตอร์เสนอผลตอบแทนตลอด 30 ปี 24,212 ล้านบาท บริษัทวงษ์สยามให้ผลตอบแทนมากกว่าคือ 25,693 ล้านบาทแล้วไม่รักษาผลประโยชน์ประเทศตรงไหน ที่ผ่านมา 30 ปี บริษัทอีสต์วอเตอร์ มีผู้ถือหุ้นคือ กปภ. 10% เอกชน 60 กว่า% และบริษัทต่างชาติ 4 แห่ง 25% ให้ผลตอบแทนรัฐไม่ถึง 600 ล้านบาท แต่ 30 ปีหลังจากนี้จะได้ผลตอบแทนเกือบ 26,000 ล้านบาท ถ้าคัดเลือกไม่เป็นธรรมชาติจริงทำไมการคัดเลือกรอบสอง บริษัทอีสต์วอเตอร์ยอมเพิ่มค่าประโยชน์ตอบแทน 30 ปี ให้รัฐเป็น 24,000 กว่าล้านบาท จากรอบแรกให้ค่าตอบแทน 9,000 กว่าล้านบาท รวมถึงค่านำ

ประปาในทีโออาร์ครั้งนี้กำหนดชัดเจนให้เก็บค่าน้ำ
คิดละ 10.98 บาท/ลิตร แต่ 30 ปีที่ผ่านมาอีสท์วอเตอร์
เก็บค่าน้ำคิดละ 12 บาท/ลิตร และสูงสุด 26 บาท/ลิตร
ยืนยันยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นที่ตั้ง

ไวกลับ “ยุทธพงศ์” รับงานโครม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังนายสันติชี้แจงเสร็จ
นายยุทธพงศ์พยายามย้าให้นายสันติตอบคำถาม
ประเด็นไม่เปิดประมูลทั่วไปและการให้ผลตอบแทน
แก่รัฐ ในการคัดเลือกรอบแรก จนเกิดการโต้เถียงกับ
นายสันติไปมาหลายรอบ นายสันติต้องตอบโต้ไปว่า
ถามจริงๆ นายยุทธพงศ์จะรู้ข้อมูลมากกว่าตนได้
อย่างไรว่า การคัดเลือกรอบแรก ใครเสนอผลตอบแทน
ให้รัฐอย่างไรบ้าง คงมีอะไรสักอย่าง ไม่มีใครไป
รับงานจากอีสท์วอเตอร์มาหรือไม่ยังไม่เห็นสัญญา
โครงการจะมากล่าวหาได้อย่างไร สัญญาซื้อขาย
สูงสุดดูแลรอบคอบ ทำไมท่านแอนเอียงได้ขนาดนี้
ให้ไปตรวจสอบย้อนหลัง 30 ปีที่ผ่านมาผลประโยชน์
ตกไปอยู่ที่ไหน บริษัทอีสท์วอเตอร์มีต่างชาติถือหุ้น
25% เงินไหลออกนอกประเทศเท่าไร แต่จ่ายให้
รัฐบาล 600 ล้านบาท อีก 20,000 กว่าล้านบาท
ไปไหนควรร่วมมือกันตรวจสอบมีการฉ้อโกงหรือไม่
ตนไม่เคยเจอทั้งอีสท์วอเตอร์และวงษ์สยาม ไม่เคย
โทร.หา ไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ ทำไมต้องไปเอื้อใคร
ตนก็มีฐานะ ไม่ต้องไปเอื้อให้ใคร

ส.ส.แตกตื่นสัญญาเตือนภัยตั้งถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายสันติชี้แจง
เกิดมีสัญญาณเตือนภัยตั้งถิ่นรอบอาคารรัฐสภาและ
ห้องประชุมสภาฯ ทำให้นายสันติหยุดชี้แจงชั่วคราว
ขณะที่สมาชิกตกใจเกิดอะไรขึ้น โดยนายวีระกร
คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรค พปชร.ถามขึ้น
ว่า “ทำอย่างไรดีครับท่านประธาน” แต่นายสุชาติ
ตันเจริญ รองประธานสภาฯที่ทำหน้าที่ประธานการ
ประชุมแจ้งว่า “ไม่ต้องตกใจเสียงเกิดจากปัญหา
จากนั้นนายสันติจึงอภิปรายต่อ

“จตุ” เปล่าตั้งคนสนทนั้งบอร์ต กคช.

จากนั้นเวลา 14.40 น. นายจตุ ไกรฤกษ์ รว.
พม.ชี้แจงกรณีการบริหารงานไม่โปร่งใสในการเคหะ
แห่งชาติ (กคช.) ว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
สั่งการให้สำรวจตรวจสอบความผิดปกติการจัดทำ
บัญชีทรัพย์สิน และพบปัญหาความผิดปกติบริษัท
ลูกที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน คือบริษัทเข็มโก้ ตั้ง
ญาติอดีตผู้บริหาร กคช.มาเป็นผู้จัดการเข็มโก้ ที่
นำทรัพย์สินบางส่วนของ กคช.ไปให้สมาคมเช่าแต่
รายได้กลับไม่เข้า กคช. ที่กล่าวหาตั้งผู้เป็นหุ้นมาเป็น
กรรมการ กคช. ไม่เป็นความจริงกรรมการแต่ละคน
ดูรัฐวิสาหกิจต้องผ่านการตรวจสอบ 4 ชั้น ต้องไม่มี

คดีติดตัว ชื่อชื่อยุคควอนตัมว่าเป็นกรรมการและเป็น
ที่ปรึกษาตนเขาไม่ได้เป็นทั้งที่ปรึกษาและไม่ได้เป็น
ที่ปรึกษาวิสาหกิจสังกัดกระทรวงไอซีที ยืนยัน
ไม่เคยมีคำสั่งมอบอำนาจสถาบัน เพื่อทำโครงการ
พรรคคนไม่เคยมีคดีล้มเจ้า กรณีบีบบังคับให้อดีต
ผู้ว่าการ กคช.ลาออกเพราะไม่สนองนโยบายก็
จริง มีปัญหาสุขภาพจึงเขียนใบลาออกเอง

จากนั้นนายฉัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.
กทผ.พรรคก้าวไกลผู้อภิปรายไว้เมื่อคืนวันที่ 19 ก.ค.
ลุกขึ้นโต้แย้งว่า 20 ชั่วโมงที่นายจตุหายไปตามสภาฯ
ทำตนว่าอย่าหนีตั้งแต่เมื่อคืน แต่ข้อมูลที่มาชี้แจง
ได้เพียงเท่านี้เอาเวลาไปเก็บของออกจากกระทรวง
พม.จะดีกว่า

กะชวก “ชัยวุฒิ” เอื้อ “บัคดี-พวกพ้อง”

เมื่อเวลา 15.35 น. นายวันนิวัติ สมบูรณ์
ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทยอภิปรายนายชัยวุฒิ
ธนาทิมานูธรรม รว.ว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ดีอีเอส) เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562 (PDPA) ระบุดกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดี
แต่รว.ดีอีเอสนำมาใช้ขณะที่ยังไม่พร้อมเอื้อประโยชน์
ให้ “บัคดี” ที่หมายถึงเพื่อนคนสนิทพวกพ้องแต่งตั้ง
ที่ปรึกษา 7 ท่านหนึ่งในนั้นคือเพื่อนที่เรียนมาด้วยกัน
ตั้งแต่ชั้น ม.1 เป็นผู้บริหารบริษัทไอที ไม่เหมาะสม
อีกทั้งยังให้เป็นกรรมการในสำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีอำนาจอนุมัติการใช้
งบฯ โดยตั้งงบฯไว้ 220 ล้านบาทและมีการประมูล
ที่ราคา 219 ล้านบาท นอกจากนี้ยังล็อกสเปก
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เอื้อประโยชน์พวกพ้องในปี 63
จำนวน 250 แห่ง และ ปี 64 จำนวน 500 แห่ง
โดยปี 64 ทำที่ไออาร์ 2 รอบ มีบริษัทเข้าร่วมประมูล
4 บริษัท 3 ใน 4 บริษัท เป็นเอกสารจากธนาคาร
เดียวกัน และ 2 ใน 4 บริษัท มีเลขต่อกันชี้ชัดเอื้อ
ประโยชน์

“ชนก” ข่มฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

จากนั้น น.ส.ชนก จันทาทอง ส.ส.หนองคาย
พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า นายชัยวุฒิมีพฤติกรรม
จงใจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ทำร้ายจิตใจ
ภรรยาตัวเอง จนภรรยาต้องออกมาโพสต์ข้อความ
ระบุว่า “ได้ทราบเรื่องของครอบครัวคนที่รักว่าสามี
พูดกับภรรยาว่าฉันเลือกวิถีชีวิตแบบนี้สามคนฝ่า
เมีย เธอรับไม่ได้ก็ออกไป แล้วผู้หญิงอีกคนก็มีลูก
มีสามีแล้ว ฟังแล้วก็ทศุใจ #คนนิยมสถาบันครอบครัว
ที่เปลี่ยนแปลงไป” ตนพูดในฐานะห่วงแม่ และ
พูดในฐานะเป็นเพื่อนภรรยาท่านนายชัยวุฒิ มันใจว่า
เพื่อนสมาชิกอยากได้ข้อมูลจากตน เพื่อประกอบ

การตัดสินใจว่าจะไว้วางใจนายชัยวุฒิหรือไม่พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ ออกประกาศประมวล
จริยธรรมของข้าราชการทางการเมืองปี 2564 เป็น
มาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงมาก ไม่ว่าจะคู่สมรส
หรือบุคคลข้างกายต้องใช้มาตรฐานทางจริยธรรมนี้
เช่นกัน เป็นที่ทราบกันว่านายชัยวุฒิครองรักครองคู่
กับภรรยาของท่านมาเนิ่นนานจนมีบุตรด้วยกัน
และภรรยาของท่านก็เป็น ส.ส. เมื่อท่านมาดำรง
ตำแหน่ง รว.ว.ดิจิทัลฯ พฤติกรรมก็เปลี่ยนไป
กลับเจตนาซุกตาหญิงอื่นยิ่งภรรยาตัวเองทำร้าย
จิตใจภรรยาอย่างแสนสาหัส

รมต.หย่าเมียมีหญิงใหม่ก้าวถ่ายจัดซื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ น.ส.ชนก อภิปราย
ถึงตรงนี้ทำให้ น.ส.กรณิศ งานสุคนธ์รัตนา ส.ส.
กทผ. ประท้วงนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ
ประธานที่ประชุมเป็นระยะว่า เนื้อหาการอภิปราย
จะส่งผลกระทบต่อตราบาปกับบุตรของรัฐมนตรี
ทำให้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่
พรรค พท. ชี้แจงว่า เรื่องนี้บรรจุอยู่ในญัตติเหตุการณ์
เกิดขึ้นจริง ที่สำคัญเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ
บุคคลนี้มีกระบวนการก้าวถ่ายการจัดซื้อจัดจ้างใน
กระทรวง เห็นใจทุกฝ่าย คนที่ประท้วงเหมือน
น.ส.ชนกผิด แต่ปัญหาเกิดขึ้นจากนายชัยวุฒิ ขอ
สรุปว่ามีเรื่องซุกตาจริงๆ ทั้งสื่อมวลชนและสังคม
ต่างรับรู้ ทำให้นายอรอดกร สิริลัทธยากร ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรค พปชร. ประท้วงประธานขอให้บังคับ
ให้ผู้อภิปรายพูดถึงปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเลยเพราะ
เรื่องซุกตาไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไร ไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ แต่หากปล่อยไปอาจเกิดความเสียหาย
จากนั้น น.ส.ชนกอภิปรายว่าตราบาปที่เพื่อนสมาชิก
ได้กล่าวอ้าง ตนไม่ได้เป็นคนทำ ตนก็เป็นแม่
เป็นภรรยา เป็นเพื่อนของภรรยารัฐมนตรีชัยวุฒิ
เช่นกัน พฤติกรรมของรัฐมนตรีที่กล่าวอ้างมาทั้งหมด
ในที่สุดทราบว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการหย่าร้าง
กับภรรยา

โซรัภาพหมู่ รมต.ออกงานประท้วงวุ่น

จากนั้นมีการเปิดภาพนายชัยวุฒิถ่ายร่วมกับ
บุคคลกลุ่มหนึ่งขณะออกงานหนึ่งเบลอหน้าทุกคน
ยกเว้นนายชัยวุฒิ ทำให้นางนั้นหนา สงฆ์ประชา
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ประท้วงว่า
เรื่องนี้จะยืนยันที่ประวัติศาสตร์ ไม่สมควรอย่างยิ่ง
ประธานควรสั่งให้หยุดการอภิปราย เรื่องนี้เป็นเรื่อง
ครอบครัว การเอารูปอย่างนี้ขึ้นสมควรหรือไม่
ขอให้ประธานวินิจฉัยด้วย ส่วนตัวมองว่าไม่ถูกต้อง
ด้านประธานสภาฯวินิจฉัยว่า “ไม่ต้องบรรยายภาพ
ว่าเป็นอย่างไร ขอให้คิดถึงใจเขาใจเราด้วย หาก
มีคลิปหรือภาพอะไร ขออย่าเปิดอีกเลย

สงสัยเอื้อประโยชน์งาน ก.ต.อ.เอส

ด้านนายสุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ประท้วงว่า ขอให้ประธานสภาฯ ใช้ข้อบังคับที่ 70 ที่ระบุนหาเนื้อหาเพียงพอ สั่งให้ ยุติการอภิปรายได้ ตอนที่ทุกคนรู้แล้วว่ากำลังจะพูด เรื่องอะไร ประธานวินิจฉัยว่า แม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่อง เสื่อมเสียต่อจริยธรรมอันดี แต่ไม่ต้องลงรายละเอียด ขอย้ำพาดพิงถึงบุคคลที่สามอีก จากนั้นทั้ง ส.ส. ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างลุกขึ้นประท้วงเป็น ระยะๆ ทำให้นายจุฬพันธ์ุคุณประพิถนประธานสภาฯ ที่ปิดไมค์ จะใช้วิธีนี้ปิดปากฝ่ายค้านใช้หรือไม่ ประธานสภาฯจึงตักเตือน น.ส.ชนกหลายครั้งแล้วว่า ขอให้ยุติพูดเรื่องครอบครัวของรัฐมนตรี หากอภิปราย ประเด็นอื่นจะอนุญาตให้อภิปรายต่อ

น.ส.ชนกอภิปรายต่อว่า นายชัยวุฒิมีพฤติกรรม ที่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี อดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอื้อ ประโยชน์ในกระทรวงที่รัฐมนตรีบริหารอยู่หรือไม่ จึงไม่สามารถไว้วางใจนายชัยวุฒิได้จริง อันตลมหา ราคะนั้น สาหัส ถ้าใครตัดสินใจฉ้อฉลให้ดอง อุตสาหกรรม วิชชาหาเงินทอง ก็เพราะของสิ่งเดียวกันเกี่ยวกับ กวน

“ชัยวุฒิ” บอกไม่จริงอัดกลับพูดเรื่องต่ำ

จากนั้นนายชัยวุฒิลุกขึ้นชี้แจงว่าจริงๆไม่ได้ ประสงค์ให้มีการปิดกั้น อยากให้พูดให้หมด รูปภาพ จะเปิดก็เปิดไปเถอะ ของมันไม่จริงมันก็ไม่มียอะไร ไม่ได้กลัวอยู่แล้ว การอภิปรายประเด็นเรื่องแบบนี้ ไปไกลไปหน่อยมาตรฐานมันต่ำ มีเรื่องให้พูดตั้งเยอะ การพูดเรื่องที่มีนัยสำคัญก็จะต้องไปด้วย ภาพจะ ติดตัวท่านไป คนที่ให้ข้อมูลท่านพูดเรื่องนี้ ไม่ได้หวังดีกับท่าน นอกจากภาพที่ไม่ดีจะติดตัวไป แล้ว จะมีคดีหมิ่นประมาทติดตัวไปด้วย ไปฟังคน โน้นคนนี่ แล้วมามโนพูดในสภาฯ ข้อเท็จจริงไม่มี สุดท้ายไปสู่กันที่ศาล ไม่ใช่ชนฟ้องแต่คนที่เสียหาย เขาฟ้อง แต่โศกคดีที่ท่านไม่ได้พูด ทุกคนถ้ารู้จัก ตนจะรู้ว่าเป็นคนอย่างไร คุณไม่รู้จิกอัยมาอภิปราย เรื่องส่วนตัว ไปฟังคนโน้นคนนี่พูดมาแล้วเอามา พูดมันไม่ใช่ การมีเพื่อนมาช่วยทำงานเป็นเรื่อง ปกติทุกกระทรวงก็มีเพื่อนและคนรู้จักมาช่วยทำงาน ทำได้จนกว่าจะมีการทุจริตก็ไปฟ้อง ป.ป.ช. ส่วน การจัดซื้อจัดจ้างดิจิทัลชุมชนเป็นเรื่องในปี 63-64 เกิดก่อนที่ตนมารับตำแหน่ง และไม่มี ความเสียหาย หรือฟ้องร้องจะตรวจสอบดูว่าได้แก่ใจอย่างไรไปบ้าง

“ชนก” คาใจไม่จริงจะหย่าทำไม

จากนั้น น.ส.ชนก จันทาทอง ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นประท้วงให้นายชัยวุฒิตอบให้ ตรงประเด็นและจัดถามว่า “เมื่อสักครู่นี้ยังอภิปรายฯ ไม่จบด้วยซ้ำ หากนายชัยวุฒิบริสุทธิ์ใจจริง ไม่กังวล

จริง ท่านหย่าทำไม” ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางกานต์ กนิษฐ์ หัวหน้าคดี ส.ส.กม.พรรคพลังประชารัฐ อดีต ภรรยา นายชัยวุฒิ ได้เดินทางมาร่วมประชุมในสภาฯ ติดตามการอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลด้วยเพียงแต่ ในช่วงที่มีการอภิปรายเนื้อหาที่โดนพาดพิงเรื่องนี้ ได้ลุกออกไปนอกห้องประชุม ไม่ได้เข้าร่วมรับฟัง

☆ มีต่อหน้า 12

ไร้ความสามารถ ☆ ต่อจากหน้า 11 อองรักษ์พริบปนาพิถายืมเพื่อน

ต่อมาเวลา 16.50 น. นายธีรชัย พันธุ์มาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลอภิปรายกล่าวหา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ หลีกเลียง กฎหมายป้องกันทุจริต ใช้อำนาจแทรกแซง ป.ป.ช. กรมศุลกากรให้พ้นจากคดีแหวนแม่ นาฬิกาเพื่อน พล.อ.ประวิตรมีบุญคุณกับ ป.ป.ช.อย่างไรจึงลงมติ ว่าไม่ผิด ประชาชนร้อง กมธ. ป.ป.ช. ให้พ้นคดีนาฬิกา หู พล.อ.ประวิตร กมธ.มีข้อเท็จจริงใหม่มากมาย ว่าไม่ปกติ ปลดปล่อยให้ พล.อ.ประวิตรไม่มีความผิด แต่พูดไปได้ไม่ถนัดที่ถูก ส.ส.พชร.คาหน้าประท้วง ตลอดเวลาว่า ป.ป.ช.ลงมติไปแล้ว ไม่ควรเอามา พูดอีก นายสุภชัย โพธิ์สุ ประธานที่ประชุมยังให้ พูดต่อได้ แต่นายธีรชัยยังคงเน้นยกเหตุผลแย้งมติ ป.ป.ช.ไม่เข้าเนื้อหาถึง พล.อ.ประวิตร จน ส.ส.พชร. ประท้วงอีกว่าอภิปรายนอกประเด็น นายสุภชัยเตือน หลายครั้งให้รีบเข้าประเด็น ไม่เช่นนั้นจะให้ยุติการ อภิปราย นายธีรชัยจึงถาม พล.อ.ประวิตรแทรกแซง ป.ป.ช.กรมศุลกากรช่วยคดีตัวเองหรือไม่ เพราะ กระบวนการตรวจสอบที่ควรเป็นไม่เกิดขึ้น พล.อ. ประวิตรมีอำนาจบารมี ป.ป.ช.ชุดนี้มาจากการ รัฐประหาร ถ้าไม่มีคนคอยแทรกแซงผลการตัดสิน คงไม่ออกมาแบบนี้

“บิกป้อม” โบาย “บิกตู” ปฏิวัติคนเดียว

จากนั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ใช้อิทธิพลชี้แจงทันทีว่า ข้อกล่าวหาผู้อภิปรายทั้งหมด เรื่องนาฬิกา ไม่สามารถตอบได้ เพราะไม่อาจก้าวล่วง เรื่อง ป.ป.ช. ได้ ตนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ป.ป.ช. ส่วนการที่ ตนมีเพื่อนสนิทคน แต่คุณคงไม่เคยมี เราคบมาแต่ ชั้นประถม ลูกสาวเขาก็เหมือนลูกตน ส่วนเรื่องปฏิวัติ ตนไม่เกี่ยวข้อง ก่อนจะรีบขีมือไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ รมว.กมล.โหม ที่นั่งอยู่ข้างๆ พร้อมบอกว่า “นี่ครับคนปฏิวัติ ท่านนายกฯคนเดียว” ท่ามกลางเสียงหัวเราะจาก ส.ส.รอบห้องประชุม โดย พล.อ.ประยุทธ์ก็รับลูก ชูแขนขาขึ้น พร้อม ส่งยิ้มไปทางฝ่ายค้านด้วย ก่อนจะพูดต่อไปว่า ส่วน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยก็ไม่เกี่ยวข้อง

แต่เอาตนมาเกี่ยวข้องยังไม่รู้เลยจะปฏิบัติเมื่อไร 3 ป. อะไรพูดไปเรื่อย เอาเรื่องจริงเข้าว่าดีกว่า ตนก็มี เพื่อนดีๆที่จะให้ยืมอะไรได้ แต่ถ้าจะให้ตอบเรื่อง ป.ป.ช. ไม่อาจก้าวล่วงได้

“มนพร” จะ รบ.ฆ่าอนาคตลูกหลาน

นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย อภิปราย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ว่า รัฐบาลยังอยู่ภายใต้ยาเสพติดห่างกว่าซื้อไอศกรีม เดิมยาบ้ามีเม็ดละ 180-200 บาท วันนี้เหลือ 30 บาท ผู้เสพยาเกินกว่า 2 แสนคน จับกุมทุกครั้งมักมีคนมีสี เกี่ยวข้อง ไม่อยากให้เห็นนครพนมเป็นเส้นทางลำเลียง ยาเสพติด อยากรู้ยาบ้าขายที่ไหน ไปถามผู้บังคับการ ทหาร ตำรวจภาคและ ผวจ.จะรู้ดี รัฐบาลร่วมกัน เข่นฆ่าอนาคตลูกหลาน ทำลายครอบครัวอันอบอุ่น ทำลายระบอบประชาธิปไตยบิดเบี้ยว สภาฯตกต่ำ ต้องร่วมพิพากษาพรรคร่วมฯนั่งร้านทำให้นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ประท้วง ให้ถอนคำพูดพรรคร่วมรัฐบาลเข่นฆ่าประชาชน แต่นางมนพรไม่ถอน ก่อนชุกกล้วย 3 ลูก ชูขึ้นหัน ไปทางนายคารม ขณะที่ พล.อ.ประวิตรชี้แจงว่า ยาเสพติดจับกุมทุกวันอยากให้ร่วมมือเจ้าหน้าที่จับกุม ไม่ใช่พูดแบบนี้คนทำงานตามชายแดนจะเสียกำลังใจ ผู้บังคับบัญชาไม่เคยคิดอมรายได้ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าทหารหรือตำรวจ ถ้าอมต้องตัดสินเฉียบขาด

“บิกตู” เขี่ยฝ่ายค้านนั่งร้านหัวขาด

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ รมว.กมล.โหม กล่าว ว่า ขอบคุณข้อห่วงใยเกี่ยวกับ ยาเสพติด ช่วงนี้อาจดูมากแต่จับได้มาก จ.นครพนม เป็นรอยต่อแม่น้ำโขง ถ้ารู้ดีให้บอกมาจะทำให้ไปจับ ตรงไหน หรือไม่ก็ไปกับคณะได้จะมอบหมายเป็น กรณีพิเศษดูแลให้พยายามเต็มที่ ขอให้หนักถึงเจ้าหน้าที่ ชายแดน ถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างที่ว่า ไม่อย่างนั้น ท่านไม่มีโอกาสมานั่งสบายแบบนี้ ถ้าไม่รักก็ช่าง เอะไม่ว่าพูดกันมา 2 วัน จ้องแต่จะเล่นงานรัฐบาล เยอะๆ จะใช้เวลาให้น้อยที่สุดแต่มีอยู่คำหนึ่งติดค้าง ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าบอกจะทำลายนั่งร้านรัฐบาลเด็ดหัว คำพูดนี้ควรใช้ในสภาหรือทางสื่อหรือไม่ “วันนี้ ผมมีนั่งร้าน ผมนั่งอยู่บนนั่งร้านเพราะผมเป็นหัว ท่านก็มีนั่งร้านของท่านแต่ท่านไม่มีหัว หัวขาดไปแล้ว”

ปุด มท.1 จ่อต่อสัญญาอภัยส กปก.

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.เลย พรรค เพื่อไทย อภิปราย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว. มหาดไทย ก้ากัับดูแลการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ว่าพฤติกรรม พล.อ.อนุพงษ์ไม่ซื่อสัตย์ในโครงการ เอกชนร่วมทุนน้ำประปาปทุมธานี-รังสิต มีความเสี่ยง รัฐจะเสียหาย 3 หมื่นล้านบาท เอื้อประโยชน์พวกพ้อง



▲ ไบย์ให้ “ตู” พล.อ.ประวิตร
วงศ์สุวรรณ รองนายกฯ ยืนยันแจจ
หลังนายอิริจชัย พันธุมาศ ส.ส.พรรค
ก้าวไกล (รูปเล็ก) อภิปรายไม่ไว้วางใจ
กล่าวหาใช้อำนาจแทรกแซงให้พันคดี
แหวนแม่ นาฬิกาเพื่อน ที่อยู่ก็เอ่ย
ขึ้นว่า “นี่ครับ คนปฏิวัติ ท่านนายกฯ
คนเดียว” ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีรับมุกทันที เรียก
เสียงหัวเราะกันทั้งห้องประชุมสภาฯ.

ให้ต่อสัญญาโครงการน้ำประปาปทุมธานี-รังสิตที่จะ
สิ้นสุดวันที่ 14 ต.ค.66 ไปอีก 20 ปี ถ้าไม่ยับยั้ง
จะถูกกล่าวหาเกินเมื่กระทั้งน้ำประปาเมื่อสิ้นสุดสัญญา
เอกชนต้องส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดคืน กปภ. บอร์ด
กปภ.เห็นชอบให้ กปภ.ดำเนินการเอง ตั้งโรงงานผลิต
ไว้แล้ว คุ่มค่ามากที่สุด แต่รวมมหาดไทยจะต่อสัญญา
ซื้อน้ำประปาจากเอกชนรายเดิมอีก 20 ปี เป็นสัญญา
อภัยส ให้เอกชนปรับราคาค่าน้ำที่ขายให้ กปภ. ได้ทุกปี
อยากให้ กปภ.เป็นเพียงนายหน้าซื้อขายน้ำ ทั้งที่
ศักยภาพทำได้มากกว่านี้ ถ้า พล.อ.อนุพงษ์ให้ กปภ.
ปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัดรายได้ 3 หมื่นกว่า
ล้านบาท จะตกอยู่กับ กปภ.

จีที 200 ฟันแต่ลูกน้อง 3 ป.รอด

ต่อมา นายจิรัฐภูมิ ทองสุวรรณ ส.ส.จะเข้เกรหา

พรรคก้าวไกล อภิปราย พล.อ.อนุพงษ์ พล.อ.ประยุทธ์
และ พล.อ.ประวิตร ประเด็น GT 200 ว่ามหากาพย์
จีที 200 กว่า 10 ปี กำลังจะจบสายงามเมื่อวันที่ 28
มี.ค. อัยการศาลทหารกรุงเทพ รับสำนวนจาก ป.ป.ช.
ยื่นฟ้องทหาร 22 นาย ที่เป็นกรรมการตรวจรับข้อหา
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จากกรณี ทบ.ซื้อจีที 200 มา
คนที่โดน ป.ป.ช. ชี้มูลกำลังถูกดำเนินคดีที่ศาลทหาร
เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชาคร้อย ยศพัน
แต่ไม่ปรากฏชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร และ
พล.อ.อนุพงษ์ คนสั่งซื้อ เราจะโดนต้มอย่าให้ถูกหลอก
ตราบไตตัวการตัวจริงจะนั่งอยู่บนบัลลังก์ รัฐประหาร
2549 ยุคเรืองอำนาจเตรียมทหารรุ่น 6 ปี 50-52
พล.อ.อนุพงษ์ขึ้นมาเป็นผ.ทบ.ร่วมกับ พล.อ.ประวิตร
รวมกลาโหมและ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นสมาชิกทหารบก
จัดหนักแบบที่จะหมาโรงงาน 755 เครื่อง 682 ล้าน
บาท ทั้ง สตง. ป.ป.ช. ฟังเขาไม่ได้ มีแค่ 3 ป.มาดำรง
ตำแหน่ง ประเทศไทยกำลังจะจมมหากาพย์อย่าง
เจ็บบๆ ทั้งที่ยังไม่ระบุชี้ชัดว่าตัวการจริงเป็นใคร

เครือข่าย ตท.6 โยง บ.รับงานกองทัพ

นายจิรัฐภูมิกล่าวอีกว่า กระบวนการจัดซื้อเริ่ม
จาก ทบ. ไปยืมจีที 200 จาก ทอ. ลือสเปกกว่าต้องซื้อ
รุ่นนี้ บริษัทที่เท่านั้น พล.อ.อนุพงษ์ไม่ตั้งผู้เชี่ยวชาญ
มาตรวจรับจีที 200 นำไปใช้จริงกลับไม่สามารถตรวจ
รับระเบิดได้จริง คุณองสารเซ็นจัดซื้อจัดจ้างรู้ได้ง่ายๆว่า

คนเซ็นคือคนรับผิดชอบ โดยบริษัท AVIA SATCOM
ตัวแทนนำเข้าจีที 200 ที่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวข้องกับใกล้ชิด
กับ ทอ. พล.อ.ประวิตรและเครือข่าย ตท.6 ไม่มีใคร
กล้าแตะบริษัทนี้และบริษัทในเครือข่ายแค่ 3 ป.กลับ
เล่นบทเหยื่อ บอกตัวเองถูกหลอก ยังประเคนโครงการ
ของกองทัพให้บริษัทนี้โดยไม่เปิดประมูล เช่น บ.เอวีเอ
ซินเนย์ จำกัด ได้งานจาก ทอ. ตั้งแต่ปี 57-65 ไป 221
โครงการรวม 2,410 ล้านบาท มันเรียกว่าทำนองโง่งนายน
และขายเพื่อน ประชาชนทำได้เพียงสาปแช่ง จึงขอ
ให้ไม่ไปดีและไม่ไปสุดสุด

“หนิม” ถล่ม “บิกตู” ชะยะอิเล็กทรอนิกส์

จากนั้นเวลา 20.45 น. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่ไว้วางใจ
พล.อ.ประยุทธ์ ว่า ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
ประเด็นความล้มเหลวด้านการบริหารงานเศรษฐกิจ
ปล่อยปละละเลย ไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเป็นต้นตอทำให้ปัญหาเศรษฐกิจขยาย
วงกว้างรุนแรง ทำให้ไทยที่เคยมีศักยภาพการแข่งขัน
ไม่เหลือ สร้างความเดือดร้อน ทำร้าย ทำลายชีวิต
คนไทยทั้ง 70 ล้านคน เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
วางกับดักเศรษฐกิจไปถึงอนาคตข้างหน้า 8 ปีของ
พล.อ.ประยุทธ์ เป็น 8 ปีที่สูญหายไทยสูญเสียโอกาส
ทุกด้าน พล.อ.ประยุทธ์เปลี่ยนโอกาสเป็นวิกฤติทุกด้าน
เป็น 8 ปีมหากาฏิกตของคนไทยทั้งปัญหาหนี้เงินเฟ้อ

รายได้ไม่เพียงพอรายจ่าย เอสเอ็มอี ล้มหายตายจาก
ท่านคือคอมพิวเตอร์ทกรุ่น ไม่สามารถคำนวณแก้ไข
ปัญหาใหม่ได้แล้ว ไม่เท่าทันโลก ไม่ต่างอะไรกับคอม
พิวเตอร์ยุคยุคกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม จะทิ้ง
ยังมีแต่คนรังเกียจ ต้องคิดว่าหาวิธีกำจัด

ชุกหนีมือเดิบกุ่มากกว่า 28 นายกรวมกัน

นายจุลพันธ์กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์สร้างหนี้
สาธารณะพุ่งเกือบ 10 ล้านล้านบาท ยังไม่รวมหนี้
ที่ชุกไว้อีก 1 ล้านล้านบาท ท่านหาเงินไม่เป็นแต่
ใช้เงินมือเดิบ นายกรก่อนท่าน 28 คน รวมกัน 80
กว่าปีก่อนนี้ไม่เท่าที่ท่านใช้เวลา 8 ปี ท่านเป็นบุคคล
ล้มละลายทางความเชื่อถือ ท่านจะกู้เงินอีก 100 ล้าน
ล้านก็ทำได้หากท่านอยู่ต่อ แต่ไม่สามารถกู้ศรัทธา
ประชาชนได้ ใครก็ตามที่สนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์
ไปต่อ ต้องรับผิดชอบกับความพังพินาศทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นในไทย

มือบราษฏรตั้งแคมป์จับตาต่อเนื่อง

ด้านการชุมนุม “แคมป์ปิ้งฟังสภา จับตา
อภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์” ของเครือข่ายราษฎร
ที่ลานหน้ารัฐสภาฝั่งประตู ส.ส.ถนนทหาร บรรยากาศ
ไม่ค่อยคึกคัก เมื่อเวลา 16.00 น. มีกิจกรรมเสวนา
สภากาแฟ “คุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้รัฐบาล
ล้มเหลว” มีตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนร่วม
เสวนาถึงการบริหารงานผิดพลาดของรัฐบาล อาทิ
น.ส.ชนพร วิจันทร์ ด้านแรงงาน นายพร คำชำนาญ
ด้านสิทธิชุมชน นายนิติรัฐ ทรัพย์สมบูรณ์ ด้านรัฐ
สวัสดิการ จากนั้นเป็นการแสดงดนตรีของวงควิบบาร์
มัดติจูด ต่อด้วยการสนทนากับอาสาสมัครจุดลมติ
ประชาชน 4 ภาค จากนั้นเวลา 19.00 น.ตั้งวงสนทนา
“กฎหมายปิดปากประชาชน” กระบวนการปิดกั้น
เสรีภาพการแสดงออกและเป็นเครื่องมือของการ
ทำลายผู้เห็นต่างและการแสดงดนตรีของวงสามัญชน